
๑) เริ่มการประชุม... 

 
 
 

รายงานการประชุม 
เพ่ือก าหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ครัง้ท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายบรรจง วงศ์ศรีสนุทร   ผู้อ านวยการส านกัรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้  
๒. นายบญุสธีุย์ จีระวงค์พานิช   ผู้อ านวยการสว่นมาตรฐานการรับรอง กรมป่าไม้ 
๓. นายธาดา สวุรรณวิมล   ผู้อ านวยการสว่นรับรองไม้ กรมป่าไม้ 
๔. ดร.สมฤดี นิโครวฒันยิ่งยง  National FLEGT Expert, EFI Consultant 
๕. นายสกุลัป์ สิริจนัทรดลิก   นิตกิรปฏิบตักิาร กรมศลุกากร 
๖. นายพทัธ์กมล ทตัตพิงศ์   กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
๗. นายจิรวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์  นายกสมาคมธุรกิจไม้ 
๘. นายธนญั อุน่โกมล   กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
๙. นางสาวอรุณวรรณ เพชรสงัข์  ผู้จดัการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
๑๐. นายวิโรจน์ คณะพงษา   ผู้จดัการกลุม่ไม้อดั ไม้บาง และวสัดแุผน่ 
๑๑.  นางยิ่งลกัษณ์ ปฏิภาณเทวา  ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
๑๒. นายพงศา ชแูนม   ประธานมลูนิธิธนาคารต้นไม้ 
๑๓.   นายนิรุฒณ์ บวัพา   ผู้ประสานงานด้านป่าไม้-ท่ีดนิ เครือขา่ยทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอีสาน 
๑๔.   นางสาวอฉัราภรณ์ ได้ไซร์  เจ้าหน้าท่ีโครงการ RECOFTC 
๑๕.   นางสาวปานจิต ตนัสม   ท่ีปรึกษาโครงการ TEFSO 
๑๖. นางสาวรจเรข ลิม้กิตศิภุสิน  เจ้าหน้าท่ีโครงการ TEFSO 
๑๗. นางสาวญาดา ไทรฟัก   เจ้าหน้าท่ีโครงการ TEFSO 



ดร.สมฤด.ี.. 

 

๑) เร่ิมการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑.๑ กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร 

  ผู้อ านวยการส านกัรับรองการป่าไม้ นายบรรจง วงศ์ศ รีสนุทร เป็นประธานเปิดการประชมุ และ
กลา่วต้อนรับคณะท างานร่างนิยามความถกูต้องตามกฎหมาย พร้อมกลา่วถึงวตัถปุระสงค์การประชมุ และสิ่งท่ี
คาดวา่จะได้รับหลงัจากเสร็จการประชมุครัง้นี ้
 
๒) รับรองรายงานการประชุม เร่ือง “การก าหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย Legality  
Definition” รอบสอง ครัง้ท่ี ๒ วันท่ี 1๖ กันยายน 2557 ณ ณ ห้องประชุมพรุิณ ชัน้  2 อาคารสมาคม
นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวอรุณวรรณ เพชรสงัข์ จากสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ขอเพิ่มเตมิรายละเอียดเก่ียวกบั 
wood pellet ในหน้าท่ี ๕ ท่ีประชมุเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
๓) ความเป็นมา และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย โดย 

ผู้อ านวยการสว่นมาตรฐานการรับรอง นายบญุสธีุย์ จีระวงค์พานิช  

นายบญุสธีุย์ ได้น าเสนอความเป็นมาร่างนิยามความถกูต้องตามกฎหมาย  ซึง่ได้ปรับปรุงโดยการน า
ผลการประชมุทัง้ ๔ ครัง้ ตามค าแนะน าจาก EFI และตวัอยา่งร่างนิยามฯ ของประเทศตา่งๆ ท่ีจดัท าเสร็จแล้ว  
คณะท างานฯ ได้อภิปรายแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัร่างนิยามฯ รวมถึงแนวทางการท างานตอ่ไป ซึง่ท่ีประชมุมี
ความเห็นตรงกนัวา่จะเร่ิมปรับปรุงร่างนิยามฯ ตัง้แต ่principle และ criteria ตามล าดบั แตก่่อนท่ีจะด าเนินการ
ปรับปรุงร่างนิยามฯ ท่ีประชมุมีการหารือเก่ียวกบัหลกัการทัว่ไปของการก าหนดช่ือของหลกัการดงันี ้ 

นายพงศา ชแูนม จากธนาคารต้นไม้ เสนอให้มีชอ่งทางการร้องเรียนในทกุ Principle และควรค านงึ 
หรือระบคุวามเป็นธรรมใน Principle ด้วย ท่ีประชมุเห็นควรไม่ ระบคุวามเป็นธรรมลงใน Principle เน่ืองจาก
ความเป็นธรรมไมส่ามารถวดัได้ทางรูปธรรม 

นายพทัธ์กมล ทตัตพิงศ์ จาก กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ เสนอให้การร่างนิยามฯ ด าเนินไปตาม
กรอบของกฎหมายท่ีมีอยู ่สว่นในเร่ืองของปัญหา หรือการปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์ภายใ นประเทศก็ไมค่วรละทิง้ 
และควรด าเนินการคูข่นานไปด้วย ซึง่ในสว่นหลงัอาจน าไปใสใ่นเนือ้หาของ VPA หรือเอกสารแนบท้ายตอ่ไป ท่ี
ประชมุเห็นชอบกบัแนวทางดงักลา่ว 



ยกรา่งให.้.. 

 
ดร.สมฤดี นิโครวฒันยิ่งยง จาก EFI เสนอวา่ ประเดน็ท่ีตกลงในแตล่ะครัง้ของการประ ชมุเป็นมตขิองท่ี

ประชมุในครัง้นัน้ๆ โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ในการประชมุครัง้ตอ่ๆ ไป ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ เนือ้หา ข้อมลู 
และการพิจารณาขององค์ประชมุนัน้ๆ 

 
๔)  เสนอร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย โดย ผู้อ านวยการสว่นมาตรฐานการรับรอง นายบญุ

สธีุย์ จีระวงค์พานิช  

นายบญุสธีุย์ เสนอร่างนิยามความถกูต้องตามกฎหมาย  และขอให้ท่ีประชมุด าเนินการปรับปรุงร่าง
ดงักลา่วโดยสรุปหลกัการทัง้หมด ๑๑ หลกัการ และ ๒๖ เกณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 หลกัการท่ี ๑ ผู้ประกอบการ /นิตบิคุคลท่ีประกอบธุรกิจในสา ขาป่าไม้ต้องมีตวัตนตาม
กฎหมาย เป็นท่ียอมรับตามกฎหมาย และมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะประกอบธุรกิจในสาขาป่า
ไม้ 

 หลกัการท่ี ๒ พืน้ท่ีปลกูท่ีได้รับอนญุาตให้ปลกูและพืน้ท่ีกรรมสิทธ์ิ และประเภทของไม้ท่ีปลกู 

 หลกัการท่ี ๓ หลกัการวา่ด้วยความรับผิดชอบทางสงัคมและการแบง่ปันผลประโยชน์ 

 หลกัการท่ี ๔ หลกัการวา่ด้วยการจดัการป่าไม้ การตดัโคน่ การน าเข้าไม้จากตา่งประเทศ  

 หลกัการท่ี ๕ หลกัการวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 หลกัการท่ี ๖ หลกัการวา่ด้วยการควบคมุการน าไม้เคล่ือนท่ีและความสามารถในการ
ตรวจสอบย้อนกลบัของไม้ 

 หลกัการท่ี ๗  หลกัการวา่ด้วยการแปรรูปไม้ และการผลิตผลิตภณัฑ์ไม้ 

 หลกัการท่ี ๘ หลกัการวา่ด้วยสิทธิของคนงาน อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสวสัดกิาร 

 หลกัการท่ี ๙  หลกัการวา่ด้วยการเสียภาษี คา่ธรรมเนียม ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 หลกัการท่ี ๑๐ หลกัการวา่ด้วยการสง่ออก และข้อก าหนดทางการค้า 

 หลกัการท่ี ๑๑ หลกัการวา่ด้วยระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบตัท่ีิใช้ จะต้องเป็นท่ียอมรับ 
เป็นธรรมและสามารถปฏิบตัไิด้จริง ส าหรับผู้ประกอบการภาคป่าไม้ 

 
๕) ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

o ประเดน็ของการจดัสง่ขอความคดิเห็นตอ่ร่างนิยามฯ จาก EFI ท่ีประชมุเห็นควรให้ ด าเนินการ



 

 
ยกร่างให้แล้วเสร็จก่อนจงึจะสง่ร่างดงักลา่วไปขอความเห็นจาก EFI  

o ประเดน็ความกงัวลของภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบ หรือปัญหาท่ีเก่ียวกบักระบวนการ
ทางกฎหมายท่ีมีอยูน่ัน้ เชน่ สิทธิในท่ีดนิ  คณุจิรวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ จากสมาคมธุรกิจไม้ เสนอให้
มีการเจรจาระหวา่งภาคประชาสงัคม และภาครัฐ เพ่ือให้ ได้มาซึง่ข้อตกลงนัน้ก่อนจะน ามาใสใ่น
ร่างนิยาม ซึง่เห็นควรวา่อาจจะต้องเป็นคนละเวทีกบัการจดัท าร่างนิยามฯนี ้

o นายนิรุตณ์ บวัพา จากเครือขา่ยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอีสาน เสนอวา่คณะ 
ท างานควรมีความเข้าใจตรงกนัในประเดน็ปัญหาตา่งๆ โดยเฉพาะประเดน็ปัญหาจากภาคประ ชาสงัคม        
ซึง่ประเดน็เหลา่นี ้  คณะท างานร่างนิยามฯ อาจพบเจอค าถามดงักลา่วในเวทีปรึกษาหารือกบัภาคประชาชน
ตอ่ๆ ไป 
 

๖)   สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

๖.๑ ฝ่ายเลขาฯ รับไปด าเนินการประสานงานกบัคณะท างานฯ กลุม่ยอ่ย เพ่ือด าเนินการจดัท าหวัข้อ 
Indicator, Verifier และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 
๗) การประชุมครัง้ต่อไป 

 ท่ีประชมุตกลงท่ีจะมีการประชมุคณะท างานกลุม่ใหญ่เพ่ือแก้ไขร่างนิยามฯ ในวนัท่ี ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๘ โดยฝ่ายเลขาฯ รับหน้าท่ีประสานงาน และยืนยนัอีกครัง้หนึง่ 
 

๘) สิน้สุดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

____________________________________________ 
 

  
   

ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวปานจิต ตนัสม 
นางสาวญาดา ไทรฟัก 


